

# วิทยบริการสาร



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : Academic Resource And Information Technology Center Thepsatri Rajabhat University  
เลขที่ 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.036412783 Fax. 036422194  
Email : library.tru@lawasri.tru.ac.th Website : library.tru.ac.th Facebook : library.tru

## ARITC

ปรัชญา : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 191 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563



เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคชน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
5. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคชน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ



สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ขอแสดงความยินดีกับ

**นางอัญชลี เชื้อนขันธุ์**

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
“ระดับชำนาญการ”  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอแสดงความยินดีกับ "นางอัญชลี เชื้อนขันธุ์"  
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ "ระดับชำนาญการ"

# กิจกรรมร้านกวีทยบริการ



## พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

**นักศึกษาปี 1**  
**ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา**  
**ก็ยืมหนังสือได้นะ**

เพียงแค่ นำบัตรประจำตัวประชาชน  
ติดต่อกับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ได้เลย  
(หากไม่มีบัตรประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนออกให้ได้เลย ในอสังข)

ADD FRIEND  
@617vmlhb

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
library.tru http://library.tru.ac.th/ @617vmlhb

## นักศึกษาปี 1 ยืมหนังสือ แต่ไม่มีบัตรนักศึกษาทำอย่างไรดี

### 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวตนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. สมัครสมาชิกห้องสมุด
3. แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปิดสิทธิ์การยืม-คืน

เพียงเท่านี้ นักศึกษาปี 1 ก็สามารถยืมหนังสือได้แล้วนะ

**!!** หมายเหตุ ใครที่ลืมนำบัตรประชาชนมา สามารถใช้บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายตนเองแทนได้ เช่น ใบขับขี่

●-สิทธิ์ในการยืมหนังสือ-●

นักศึกษาปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือได้ คนละ 5 เล่ม

▶ หนังสือทั่วไป ยืมได้ 14 วัน

▶ วิจัย-วิทยานิพนธ์ ยืมได้ 7 วัน

## พบพระ พบธรรม กับ ห้องสมุดออนไลน์ ชุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

กรมศาสนาได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หนังสือชุดครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้รับรองการร่วมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณความดี และวัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมถึงคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ให้ปรากฏไพศาล

สืบค้นได้ที่ URL : <http://www.luangpumun.dra.go.th/archives/4839>

**ห้องสมุดออนไลน์**  
Online library

หนังสือชุดการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓

www.luangpumun.dra.go.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี